

LIVE

# Online Experience Day

Ngày trải nghiệm trực tuyến

Ngày Tháng Năm  
06-07 11 2021



## 1. Các hoạt động xuyên suốt

- Tham quan trực tuyến các cơ sở học tập của RMIT
- Khám phá các tác phẩm và dự án sinh viên

## 2. Các hoạt động theo khung giờ

\* Bạn chỉ chọn một trong nhiều hoạt động cùng khung giờ

- ♥ Hoạt động được ưa thích
- 👍 Hoạt động bạn đừng nên bỏ lỡ

	Thứ bảy 06/11/2021	Chủ nhật 07/11/2021
09:00	<p><b>Hội thảo thông tin</b> (Tiếng Việt) <b>Tổng quan về RMIT</b> Các ngành học, Điều kiện tuyển sinh, Học bổng, Học tập ở nước ngoài</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh) <b>Design không sợ sai!</b> (Ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo - Quản trị doanh nghiệp thời trang) Làm giàu thẩm mỹ cá nhân, trau dồi hệ thống tư duy chuyên môn về thiết kế, thời trang và biến những ý tưởng của bạn thành hiện thực.</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt) <b>Cơ sở RMIT Nam Sài Gòn</b> Tham quan trực tuyến các cơ sở học tập của RMIT và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p>	<p><b>Hội thảo thông tin</b> (Tiếng Việt) <b>Tuyển sinh 2022</b> 👍 Các ngành học, Điều kiện tuyển sinh, Học bổng, Các lựa chọn học tập phù hợp với bản thân</p> <p><b>Hội thảo thông tin</b> (Tiếng Việt) <b>Tim hiểu về du học Úc với RMIT</b> Các ngành học, lộ trình du học hay chuyển tiếp, dịch vụ hỗ trợ sinh viên.</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt) <b>Cơ sở RMIT Nam Sài Gòn</b> Tham quan trực tuyến các cơ sở học tập của RMIT và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p>
10:00	<p><b>Giao lưu trực tuyến</b> (Tiếng Việt) <b>Gặp gỡ các cựu sinh viên RMIT</b> Nghe chia sẻ về trải nghiệm đại học và con đường sự nghiệp của cựu sinh viên RMIT.</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh) <b>Giỏi tiếng Anh, "sành" văn hoá</b> (Chương trình Tiếng Anh) Thử tài từ vựng và luyện nghe tiếng Anh với chủ đề xoay quanh các quốc gia và nền văn hóa khác nhau.</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt) <b>Cơ sở RMIT Hà Nội   Nam Sài Gòn</b> Tham quan trực tuyến và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p> <p><b>Hội thảo thông tin</b> (Tiếng Việt) <b>Nghề nghiệp của tương lai: ngành Khoa học, Kỹ thuật &amp; Công nghệ</b> 👍 Giao lưu với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, lắng nghe những xu hướng nghề nghiệp và tuyển dụng trong thời kỳ 'bình thường mới'.</p>	<p><b>Giao lưu trực tuyến</b> (Tiếng Việt) <b>Các ngành Khoa học, Kỹ thuật &amp; Công nghệ</b> 👍 Hỏi đáp trực tiếp cùng các giảng viên để tìm hiểu các ngành học trong ngành Khoa học, Kỹ thuật &amp; Công nghệ.</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh) <b>Blockchain xuất kích</b> (Ngành Kinh tế và tài chính) Tìm hiểu công nghệ blockchain và khái niệm "hợp đồng thông minh" đã giúp tối ưu hoá việc hợp tác và giao dịch giữa các doanh nghiệp như thế nào giữa kỷ nguyên công nghệ.</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt) <b>Cơ sở RMIT Hà Nội   Nam Sài Gòn</b> Tham quan trực tuyến các cơ sở học tập của RMIT và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p> <p><b>Hội thảo thông tin</b> (Tiếng Việt) <b>Nghề nghiệp của tương lai: ngành Truyền thông &amp; Thiết kế</b> 👍 Giao lưu với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, lắng nghe những xu hướng nghề nghiệp và tuyển dụng trong thời kỳ 'bình thường mới'.</p>

	Thứ bảy 06/11/2021	Chủ nhật 07/11/2021
11:00	<p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Soi mình qua lăng kính tâm lý học</b>  (Ngành Tâm lý học)</p> <p>Bằng việc giúp bạn chiêm nghiệm và soi chiếu lại những trải nghiệm của chính mình, lớp học sẽ dẫn dắt bạn đến với tâm lý học: một lĩnh vực đầy những bí ẩn về suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của con người.</p> <p><b>Hội thảo thông tin</b> (Tiếng Việt)  <b>Chăm sóc sức khỏe tinh thần học đường</b></p> <p>Bí quyết để con có những năm tháng đại học rực rỡ: Tìm vấn đề - Chọn giải pháp cho những khó khăn thường gặp ở giai đoạn chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học.</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt)  <b>Cơ sở RMIT Hà Nội</b></p> <p>Tham quan trực tuyến và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p>	<p><b>Hội thảo thông tin</b> (Tiếng Việt)  <b>Hỗ trợ nghề nghiệp tại RMIT</b> ♥</p> <p>Tìm hiểu các dịch vụ định hướng và hỗ trợ nghề nghiệp, hoạt động kết nối doanh nghiệp và chương trình thực tập.</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Nhiếp ảnh trong "tầm tay"</b>  (Ngành Thiết kế truyền thông số)</p> <p>Học cách biến điện thoại di động thành thiết bị chụp ảnh lợi hại nhất!</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Quản lý hàng hóa chuẩn tương lai</b>  (Ngành Kinh doanh kỹ thuật số - Quản lý chuỗi cung ứng và logistics)</p> <p>Trải nghiệm những công nghệ của tương lai trong quản lý hàng hóa!</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt)  <b>Cơ sở RMIT Hà Nội</b></p> <p>Tham quan trực tuyến và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p>
14:00	<p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Ai làm nên kỳ nghỉ khó quên?</b>  (Ngành Quản trị du lịch và khách sạn)</p> <p>Nhập vai bậc thầy quản trị dịch vụ và đem đến cho khách hàng những trải nghiệm khó quên.</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Chuyến bay RMIT SGN - MEL sắp cất cánh!</b>  (Ngành Hàng không)</p> <p>Học cách vận hành một chuyến bay, phối hợp với các bộ phận liên quan cùng những kỹ năng thiết yếu trong môi trường hàng không năng động!</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt)  <b>Cơ sở RMIT Hà Nội   Nam Sài Gòn</b></p> <p>Tham quan trực tuyến và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p>	<p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Bắt bài ứng viên</b>  (Ngành Quản trị nguồn nhân lực)</p> <p>Lớp học giới thiệu những kỹ năng phỏng vấn của người làm nhân sự để đánh giá độ trung thực của ứng viên, tránh được sự thao túng và đưa ra quyết định đúng đắn.</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Truyền thông và sự kiến tạo văn hoá</b>  (Ngành Truyền thông chuyên nghiệp - Ngôn ngữ)</p> <p>Cùng tìm hiểu sức mạnh của truyền thông và cách truyền thông đã cấu thành nên văn hoá, ngôn ngữ của mỗi chúng ta.</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt)  <b>Cơ sở RMIT Nam Sài Gòn</b></p> <p>Tham quan trực tuyến và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p>
15:00	<p><b>Giao lưu trực tuyến</b> (Tiếng Việt)  <b>Các ngành Khoa Truyền thông &amp; Thiết kế</b> 👍</p> <p>Hỏi đáp trực tiếp cùng các giảng viên để tìm hiểu các ngành học trong Khoa Truyền thông &amp; Thiết kế</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Bắt trend cùng digital marketing!</b>  (Ngành Digital marketing)</p> <p>Tìm hiểu những kỹ năng cần thiết để theo đuổi lĩnh vực digital marketing và những câu chuyện truyền cảm hứng từ các "tiền bối".</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt)  <b>Cơ sở RMIT Hà Nội   Nam Sài Gòn</b></p> <p>Tham quan trực tuyến và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p> <p><b>Hội thảo thông tin</b> (Tiếng Việt)  <b>Nghề nghiệp của tương lai: ngành Kinh doanh &amp; Quản trị</b> 👍</p> <p>Giao lưu với các doanh nghiệp hàng đầu, nắm bắt những xu hướng nghề nghiệp và tuyển dụng mới nhất trong thời kỳ "bình thường mới".</p>	<p><b>Giao lưu trực tuyến</b> (Tiếng Việt)  <b>Các ngành Khoa Kinh doanh &amp; Quản trị</b> 👍</p> <p>Hỏi đáp trực tiếp cùng các giảng viên để tìm hiểu các ngành học trong Khoa Kinh doanh &amp; Quản trị</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>"Quay" cùng robot</b>  (Ngành Kỹ thuật robot và cơ điện tử - Điện và điện tử)</p> <p>Thấp lửa cho đam mê robot trong bạn với lớp học tìm hiểu về hệ thống điều khiển và thử lập trình những thao tác đơn giản cho robot hình người.</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt)  <b>Cơ sở RMIT Hà Nội   Nam Sài Gòn</b></p> <p>Tham quan trực tuyến và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p>
16:00	<p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Làm game là chuyện nhỏ!</b>  (Ngành Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phần mềm)</p> <p>Học làm game trên di động siêu đơn giản và cực cool trên nền tảng React Native.</p> <p><b>Giao lưu trực tuyến</b> (Tiếng Việt)  <b>Đời sống sinh viên RMIT</b> ♥</p> <p>Lắng nghe các anh chị sinh viên RMIT chia sẻ bí kíp hòa nhập và phát triển hết tiềm năng của bạn trong môi trường đại học.</p>	<p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Sáng khung hình, tạo thước phim</b>  (Ngành Sản xuất phim kỹ thuật số)</p> <p>Tìm hiểu những nguyên lý về ánh sáng trong phim và học cách kể chuyện bằng ánh sáng như những nhà làm phim chuyên nghiệp.</p> <p><b>Lớp học thử</b> (Tiếng Anh)  <b>Giỏi tiếng Anh, "sành" văn hoá</b>  (Chương trình Tiếng Anh)</p> <p>Thử tài từ vựng và luyện nghe tiếng Anh với chủ đề xoay quanh các quốc gia và nền văn hóa khác nhau.</p> <p><b>Tham quan trường</b> (Tiếng Việt)  <b>Cơ sở RMIT Hà Nội</b></p> <p>Tham quan trực tuyến và giao lưu với sinh viên về trải nghiệm đại học.</p>